
sþ. 158. Fyrirspurn [148. mál]
til samgönguráðherra um hafnamál.

Frá Þórði Skúlasyni.

1. Má vænta þess að Hafnamálastofnuninni verði gert fært að starfrækja líkanstöð sína á
næstunni?

2. Hver er áætluð endurnýjunarþörf eldri hafnarmannvirkja og þörf á nýframkvæmdum í
höfnum landsins á næsta ári?

3. Hvenær má vænta þess að ný fjögurra ára áætlun um hafnarframkvæmdir verði lögð
fram?


